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சிங்கப்பூரில் ெபாதுப் ேபருந்துச்
ேசைவகைள இயக்குவதில் நிலப்
ேபாக்குவரத்து ஆைணயத்துக்கு
ஏற்பட்ட வருடாந்தர பற்றாக்
குைற ஏழு ஆண்டுகளில் முதன்
முைறயாக $852 மில்லியனாகக்
குைறந்துள்ளது.
ெபாதுப் ேபருந்துச் ெசயல்

பாடுகளால் ஏற்பட்ட பற்றாக்
குைற, ஆறு ஆண்டுகளில்
முதன்முைறயாக $1 பில்லியனுக்
குக் கீழ் இறங்கியது ஆைணயத்
தின் ஆக அண்ைமய அறிக்ைக
களில் ெதரியவந்துள்ளது.
ஈராண்டுகளுக்கு முன்பு பற்றாக்
குைற ஆக அதிகமாக கிட்டத்
தட்ட $1.2 பில்லியனாக இருந்
தது.
ெபாதுப் ேபருந்துப் பயணங்

கள் வழியாக ஆைணயம் வசூ
லித்த கட்டணம் அதிகரித்ததும்
இங்கு ேபருந்துச் ேசைவகைள
இயக்க ஒப்பந்தம் ெசய்யப்பட்ட

ேபாக்குவரத்து நிறுவனங்களுக்
குச் ெசலுத்தப்பட்ட கட்டணங்
கள் குைறந்ததும், பற்றாக்குைற
இறங்குமுகம் கண்டதற்குக் கார
ணம்.
இதன்படி, 2024 மார்ச் 31 நிைற

வைடந்த நிதியாண்டுக்கான பற்
றாக்குைறைய ஈடுெசய்ய அர
சாங்க மானியங்களுக்குக் குைற
வான வரிப் பணம் ேதைவப்பட்
டது.
2023/2024 நிதியாண்டில்

ேபருந்துப் பயணங்களிலிருந்து
ெபறப்பட்ட வருவாய் $898 மில்
லியனாகக் கூடியது. அதற்கு
முந்திய நிதியாண்டில் ெபறப்பட்ட
$821 மில்லியன் வருவாயிலிருந்து
இது ஏறக்குைறய 9 விழுக்காடு
அதிகம்.
ெதாடர்ந்து கடந்த சில

ஆண்டுகளாக ேபருந்து, ரயில்
கட்டணங்கள் அதிகரித்து வந்
துள்ளன.

2021ல் நான்கு காசு வைர,
2022ல் ஐந்து காசு வைர, 2023ல்
11 காசு வைர கட்டணங்கள்
கூடின. 2024 டிசம்பர் 28 முதல்
கட்டணங்கள் 10 காசு வைர இன்
னும் உயரவிருக்கின்றன.
இதற்கிைடேய, ேபருந்துச்

ேசைவ வழங்கும் நிறுவனங்
களுக்குச் ெசலுத்தும் ேசைவக்
கட்டணங்கைளயும் ஊக்குவிப்
புத் ெதாைகையயும் ஆைணயத்
தால் குைறக்க முடிந்தது.
2023/2024 நிதியாண்டில்,

ேபாக்குவரத்து நிறுவனங்
களுக்கு ஆைணயம் $1.61 பில்
லியன் ெசலுத்தியது. அதற்கு
முந்திய ஈராண்டுகளில் அக்கட்ட
ணங்கள் முைறேய $1.68 பில்
லியனாகவும் $1.65 பில்லியனாக
வும் இருந்தன.
அரசாங்க மானியங்களாக

$888 மில்லியைனக் கணக்கில்
ெகாண்ட பிறகு, இங்கு ெபாதுப்

ேபருந்துச் ெசயல்பாடுகள் ஒட்டு
ெமாத்த நிகர உபரியாக $36 மில்
லியைனப் பதிவுெசய்தன.
2022/2023 நிதியாண்டில்

ேபருந்துகளுக்கான அரசாங்க
மானியங்கள் $1.05 பில்லியனாக
வும் அதற்கு முந்திய ஆண்டில்
அைவ $1.21 பில்லியனாகவும்
இருந்தன. 2023/2024 நிதியாண்
டில், ஆைணயத்தின் ெமாத்த
நைட முைறச் ெசலவினம்
ெதாடர்ந்து அதிகரித்து, முதன்மு
ைறயாக $5 பில்லியைன எட்
டியது. எனினும், $2 பில்
லியனுக்கு ேமலான வருமானத்
தால் அது ஈடுெசய்யப்பட்டது.
இதன் விைளவாக, அரசாங்க

மானியங்கைளச் ேசர்ப்பதற்கு
முன் ஆைணயத்தின் ஒட்டு
ெமாத்த பற்றாக்குைற $2.79 பில்
லியனாகக் குைறந்தது. அதற்கு
முந்திய நிதியாண்டில் அது $2.91
பில்லியனாக இருந்தது.

ெபாதுப் ேபருந்துச் ெசயல்பாடுகள்: பற்றாக்குைற 852 மில்லியன் ெவள்ளியாகக் குைறந்தது

ெபாதுப் ேபருந்துச் ெசயல்பாடுகளால் ஏற்பட்ட பற்றாக்குைற, ஆறு
ஆண்டுகளில்முதன்முைறயாக $1 பில்லியனுக்குக் கீழ் இறங்கியது.
படம்: ஸ்ட்ெரய்ட்ஸ்ைடம்ஸ்

சிங்கப்பூரின் சுகாதாரப் பரா
மரிப்புத் துைறயில் சுகாதாரப்
பராமரிப்புத் துைண நிபுணர்
கள் (allied health
professionals) ஆற்றக்கூடிய
பங்ைகச் சிறப்பாக வடிவைமக்
கும் ேநாக்கில் ேதசிய அள
விலான உத்தி வகுக்கப்பட்டு
வருகிறது.
அந்த உத்தி குறித்த விவ

ரங்கள் 2025ஆம் ஆண்டில்
ெவளியிடப்படும் என எதிர்
பார்க்கப்படுகிறது.
சமுதாய, குடும்ப ேமம்

பாட்டு அைமச்சரும் சுகாதார
இரண்டாம் அைமச்சருமான
மசேகாஸ் ஸுல்கிஃப்லி (படம்),
ெவள்ளிக்கிழைமயன்று (நவம்
பர் 1) நடந்த சுகாதாரப் பராமரிப்
புத் துைண நிபுணர்களுக்கான
கருத்தரங்கில் பங்ேகற்று உைர
யாற்றியேபாது இதைன
அறிவித்தார்.
சுகாதாரப் பராமரிப்புத்

துைற வளர்ந்துவரும் நிைல
யில், சுகாதாரப் பராமரிப்புத் து
ைண நிபுணத்துவத் ெதாழிைல
முன்ெனடுத்துச் ெசல்லும்
வைகயில் ெதளிவான உத்
தியும், வலுவான தைலைமத்து
வமும், புத்தாக்க உணர்வும்
ேதைவப்படுகின்றன என்று
அைமச்சர் மசேகாஸ் குறிப்பிட்
டார்.
மருத்துவர்கள், தாதியர்களு

டன் இைணந்து, ேநாயாளி
களுக்கு முழுைமயான பரா
மரிப்பு வழங்குவதில் சுகாதாரப்
பராமரிப்புத் துைண நிபுணர்
கள் முக்கியப் பங்காற்றுகின்
றனர். இந்நிைலயில், ‘ெஹல்

தியர் எஸ்ஜி’, ‘ஏஜ் ெவல் எஸ்ஜி’
ேபான்ற ேதசிய அளவிலான
திட்டங்கைள முழுைமயாகச்
ெசயல்படுத்த ஏதுவாக, சிங்கப்
பூரின் சுகாதாரப் பராமரிப்பு
அைமப்பில் தங்களது பங்ைக
ஆற்ற உதவும் வைகயில் வகுக்
கப்படும் ேதசிய உத்தியில் சுகா
தாரப் பராமரிப்புத் துைண நிபு
ணர்களும் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்
ளதாகத் திரு மசேகாஸ்
கூறினார்.
எதிர்காலச் சவால்கைளக்

ைகயாளுதல், மக்கள்ெதாைக
வளர்ச்சி ேபான்ற விவகாரங்
களில் அந்த உத்தி சுகாதாரப்
பராமரிப்புத் துைண நிபுணர்
களுக்குக் ைகெகாடுக்கும்
என்ற அவர், அதுகுறித்த விவ
ரங்கள் அடுத்த ஆண்டு
ெவளியிடப்படும் என்றும்
ெதரிவித்தார்.
சுகாதாரப் பராமரிப்புத்

துைண நிபுணத்துவத்
துைறைய துணிவுடன் முன்ென
டுத்துச் ெசல்ல வலுவான தைல
வர்களும் ேதைவ என்றும் திரு
மசேகாஸ் ெசான்னார்.

சுகாதாரப் பராமரிப்புத் துைண
நிபுணர்களுக்கான புதியஉத்தி

ெபாதுப் ேபாக்குவரத்து நம்பகத்
தன்ைம, பாதுகாப்பு ெதாடர்பான
அம்சங்கைள ஆராய ரயில்
ேபாக்குவரத்து நிறுவனமான
எஸ்எம்ஆர்டி குழு ஒன்ைற
அைமத்துள்ளது.
எஸ்எம்ஆர்டி நிறுவனம், நிலப்

ேபாக்குவரத்து ஆைணயம்,
ேதசிய ேபாக்குவரத்து ஊழியர்
கள் சங்கம் ஆகியவற்ைறச்
ேசர்ந்த பிரதிநிதிகள் அக்குழு
உறுப்பினர்களாக இடம்ெபறுவர்.
சிங்கப்பூரில் அண்ைமக்

காலத்தில் ரயில் ேசைவயில் பல
முைற தைட ஏற்பட்டது. குறிப்
பாக, எம்ஆர்டி ரயில் ேபாக்கு
வரத்து 37 ஆண்டுகளாகக்
காணாத ேசைவத் தைடைய
கிழக்கு-ேமற்குத் தடத்தில் கண்
டது. அதனால், ெசப்டம்பர்
25ஆம் ெதாடங்கி 30ஆம்
ேததிவைர ெதாடர்ச்சியாக
கிழக்கு-ேமற்கு ரயில் தடத்தில்
ேசைவ முடங்கியது.
இந்நிைலயில், எஸ்எம்ஆர்டி

நிறுவனம், ரயில் ேசைவயின் நம்
பகத்தன்ைம, பாதுகாப்பு குறித்து
ஆராய குழு அைமத்திருப்பது
கவனிக்கத்தக்கது.
இது குறித்து ெவள்ளிக்

கிழைம (நவம்பர் 1) ஃேபஸ்புக்
பதிவு ஒன்றில், அக்குழுவில்
நிலப் ேபாக்குவரத்து ஆைணயம்,
எஸ்எம்ஆர்டி நிறுவனம் ஆகிய
வற்ைறச் ேசர்ந்த வல்லுநர்கள்
இடம்ெபறுவர் என்று கூறியது.
ேமலும், எஸ்எம்ஆர்டி நிறுவன
ரயில்கள் பிரிவுத் தைலவர் லாம்

ஷியவ் காயும் நிலப் ேபாக்கு
வரத்து ஆைணயத்தின் கட்ட
ைமப்பு, வளர்ச்சிப் பிரிவின்
துைணத் தைலைம நிர்வாகி
யான யீ பூன் சியாவும் குழுவின்
இைணத் தைலவர்களாகச்
ெசயல்படுவர் என்றும் ெதரிவிக்
கப்பட்டுள்ளது.
ரயில் ேசைவ நிர்வாகம்,

வளங்கைளப் புதுப்பிப்பது, பரா
மரிப்புச் ெசயல்முைறகள்
ஆகியைவ ெதாடர்பில் தற்
ேபாதிருக்கும் நைடமுைற
குறித்து ஆராயப்படும் என்று
ெதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன் ஓர் அங்கமாக, அந்தக்

குழுவினால் மற்ற நகரங்களில்
ெசயல்படும் ரயில் ேசைவயுடன்
சிங்கப்பூர் ரயில் ேசைவைய ஒப்
பிடும். குறிப்பாக, குவாங்ேஸா
ெமட்ேரா, ைதப்ேப ெமட்ேரா
ேசைவ ஆகியவற்றுடன் சிங்கப்
பூர் ரயில் ேசைவயின் தரநிைல
ையக் குழு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்.
“இது கருத்துப் பரிமாற்றம்

ேமற்ெகாள்ளவும் உலகின் இரு
முன்னணி ெமட்ேரா ரயில்
ேசைவயின் நம்பகத்தன்ைம,
பாதுகாப்பு ஆகியவற்றுடன் எஸ்
எம்ஆர்டி ேசைவைய ஒப்பிட்டுப்
பார்க்கவும் உதவும்,” என்று எஸ்
எம்ஆர்டி நிறுவனம் கூறியது.

பாதுகாப்பு அம்சங்கைளஆராய
குழுஅைமத்துள்ள எஸ்எம்ஆர்டி

அண்ைமக் காலத்தில் பலமுைற ரயில் ேசைவத் தைட
ஏற்பட்டைதயடுத்து, எஸ்எம்ஆர்டி நிறுவனம் இந்த நடவடிக்ைகைய
எடுத்துள்ளது. படம்: ஸ்ட்ெரய்ட்ஸ்ைடம்ஸ்

ெவளிநாட்டு ஊழியர்கள் ெதாடர்
பில் ேமம்பட்ட நிதியுதவித் திட்
டம், அவர்கைளக் ைகயாள்வதில்
நீக்குப்ேபாக்குத் தன்ைம
ஆகியைவ ேதைவ என்று வர்த்த
கப் ேபாட்டித்தன்ைம ெதாடர்
பான தனியார்-ெபாதுத் துைற
கூட்டுப் பணிக்குழு (Alliance
for Action) ெவள்ளிக்கிழைம
(நவம்பர் 1) ெவளியிட்ட தனது
அறிக்ைகயில் ெதரிவித்துள்ளது.
இந்தப் பணிக்குழுவின்

இைணத் தைலவரான வர்த்தக,
ெதாழில் மூத்த அைமச்சர் ேலா
ெயன் லிங், “இந்த அறிக்ைகைய
அரசாங்கம் மிகுந்த அக்கைறயு
டன் கவனத்தில் ெகாள்ளும்.
அதில் அடங்கியுள்ள 27 பரிந்து
ைரகைள ெதாடர்புைடய அைமச்
சுகள், முகைவகளுடன் ஆய்வு
ெசய்யும்,” என்று கூறினார்.
இது குறித்து முன்ைவக்கப்

பட்ட பரிந்துைரகளில் ஒன்று,
பணிகளுக்கு பாரம்பரியமாக
ஆள்கைளச் ேசர்க்கும் நாடு
கைளத் தாண்டி மற்ற நாடு
களிலிருந்தும் ஆட்ேசர்ப்ைப
ேமற்ெகாள்வது.
தற்ேபாைதய நிைலயில், இந்

திய உணவகங்கள், உணவு உற்
பத்தி, உணவுப் பதப்படுத்துதல்
ேபான்றவற்றுக்கு பாரம்பரியமாக
ஆட்ேசர்ப்பு நடத்தும் நாடுக

ளிலிருந்து மற்ற நாடுகளிலிருந்
தும் ஊழியர்கைள ேசர்க்க அனு
மதிக்கப்படுகிறது.
இந்த நாடுகளிலிருந்து

ஊழியர்கைளச் ேசர்ப்பைத இயந்

திரங்கைள இயக்குபவர்கள், உற்
பத்தித் துைறயில் ேதைவப்படும்
இயந்திர இயக்க ஊழியர்கள்,
உேலாகம் ெதாடர்பான பணி
களுக்குத் ேதைவப்படும் ஊழியர்

கள் ஆகிேயாைரயும் தருவிக்க
அனுமதிக்கப்பட ேவண்டும்
என்று பணிக்குழு பரிந்துைரத்
துள்ளது.
இது குறித்து கருத்துைரத்த

சிங்கப்பூர் வர்த்தக சம்ேமளனத்
தின் தைலைம நிர்வாக அதிகாரி
ேகாக் பிங் சூன், “உண்ைமையச்
ெசால்வெதன்றால், ெவளிநாட்டு
ஊழியர்கைள மைட திறந்த
ெவள்ளம்ேபால் அனுமதிக்க
ேவண்டும் என்று கூறவில்ைல.
“குறிப்பிட்ட ேவைலகளுக்கு

ேதைவப்படும் ெவளிநாட்டுத்
திறானர்கைள நாங்கள்
ேகாடிகாட்டி உள்ேளாம்,” என்று
ெசய்தியாளர்களிடம் விளக்
கினார்.
தகுதி ெபறும் நிறுவனங்கள்

தங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள
ெவளிநாட்டு ஊழியர் எண்
ணிக்ைக ஒதுக்கீட்டுக்கு
ேமலாக இரண்டு ஆண்டு
களுக்கு தற்காலிகமாக எஸ்-
பாஸ், ெவார்க் பர்மிட் ஊழியர்
கைளப் பணியில் ேசர்த்துக்
ெகாள்ள அனுமதிக்கப்பட்டிருப்
பைத கூடுதல் காலத்துக்கு நீட்
டிப்பது, ேமலும் பல வர்த்தகங்
களுக்கு இந்த அனுமதிைய
வழங்குவது ஆகியைவ குறிப்
பிடத்தக்க சில பரிந்துைரகள்
ஆகும்.

ெவளிநாட்டுஊழியர்கள் ெதாடர்பில்
நீக்குப்ேபாக்குத்தன்ைம ேதைவ

பணிகளுக்கு பாரம்பரியமாகஆள்கைளச் ேசர்க்கும் நாடுகைளத்
தாண்டி மற்ற நாடுகளிலிருந்தும்ஆட்ேசர்ப்ைப ேமற்ெகாள்வதும்
முன்ைவக்கப்பட்டுள்ள பரிந்துைரகளில் ஒன்று.
ேகாப்புப் படம்: பிஸ்னஸ்ைடம்ஸ்

ஏஎஃப்ஏ பணிக்குழு 27 பரிந்துைரகைள முன்ைவத்துள்ளது

உலகளாவிய ெபருந்ெதாற்று
நிதிக்கு சிங்கப்பூர் கூடுதலாக
US$10 மில்லியன் (S$13 மில்
லியன்) பங்களித்துள்ளதாக
சுகாதார, நிதி அைமச்சுகள்
ெவள்ளிக்கிழைம (நவம்பர் 1)
ெவளியிட்ட கூட்டறிக்ைகயில்
ெதரிவித்தன.
பிேரசிலில் வியாழக்கிழைம

நைடெபற்ற ஜி20 நிதி, சுகாதார
கூட்டு அைமச்சர்நிைலச் சந்திப்
புக்கு மத்தியில் ெபருந்ெதாற்று
நிதிக்கு சிங்கப்பூரின் கூடுதல்
பங்களிப்பு குறித்த அறிவிப்பு
ெவளியானது.
கூடுதல் நிதிக்கு உறுதி

யளிக்கும் நிகழ்வில் பங்ேகற்ற
சுகாதார அைமச்சர் ஓங் யி
காங், “அடுத்த ெபருந்ெதாற்ைற
எதிர்ெகாள்ளத் தயாராகும்

வைகயில், உலகளாவிய சுகா
தாரக் கட்டைமப்ைப வலுப்படுத்
துவதில் சிங்கப்பூரின் ெதாடர்
கடப்பாட்ைட இது ெவளிப்படுத்
துகிறது,” என்றார்.
ெபருந்ெதாற்று நிதி அதன்

தாக்கத்ைத அதிகப்படுத்த இரு
அம்சங்களில் அது கவனம்
ெசலுத்த ேவண்டும் என திரு
ஓங் பரிந்துைரத்தார். உலகளா
விய கண்காணிப்பும் வளர்ந்து
வரும் நாடுகள் வருங்கால
ெபருந்ெதாற்றுகைள எதிர்
ெகாள்ள ஆயத்தமாவதுேம
அைவ. வளர்ந்துவரும் நாடுகள்
ெபருந்ெதாற்றுகளுக்குத் தங்க
ைளத் தயார்ப்படுத்திக்ெகாள்ள
உதவ 2022ல் உலக வங்கியால்
ெபருந்ெதாற்று நிதி அைமக்கப்
பட்டது. 2022ல் சிங்கப்பூர் அந்த

நிதிக்கு US$10 மில்லியன் பங்க
ளித்தது. ஜி20 சுகாதார அைமச்
சர்நிைலக் கூட்டத்தில் ேபசிய
திரு ஓங், சுகாதாரப் பராமரிப்பு
நிதி, மூப்பைடதல் விவகாரங்
களில் நிதி, சுகாதார அைமச்சர்
கள் இைணந்து கவனம்
ெசலுத்த ேவண்டியதற்கான
ேதைவையக் குறிப்பிட்டார்.
ெதாடர் பராமரிப்ைபயும்

ெசயற்ைக நுண்ணறிவு புத்தாக்
கத்ைதயும் வைகெசய்ய, சுகாதா
ரப் பராமரிப்ைப மின்னிலக்கப்
படுத்துவதன் முக்கியத்து
வத்ைத அவர் ேகாடிட்டுக் காட்
டினார்.
மின்னிலக்கமயமும் ஒருங்

கிைணப்பும் ேதைவயில்லாத மறு
பரிேசாதைனகைளத் தவிர்க்க
உதவும் என்றார் அவர்.

உலகளாவிய ெபருந்ெதாற்று நிதிக்கு
சிங்கப்பூர் கூடுதலாக $13 மில்லியன் பங்களிப்பு

புக்கிட் பாஞ்சாங் எல்ஆர்டி ரயில்
ேசைவ 2024 நவம்பர் 14 முதல்
2025 அக்ேடாபர் 31 வைர வியா
ழக்கிழைமகள் முதல் ஞாயிற்றுக்
கிழைமகள் வைர ஒரு மணி
ேநரத்துக்கு முன்னதாகேவ,
அதாவது இரவு 10.30 மணிக்கு
முடிவுறும்.
அந்த ரயில் பாைதயின்

சமிக்ைஞ முைறயின் புதுப்பிப்
ைபயும் புதிய, மறுசீரைமக்கப்
பட்ட இலகு ரயில்களின்
ேசாதைனையயும் ஒருங்
கிைணக்க இந்த ஏற்பாடு ெசய்

யப்படுவதாக நிலப் ேபாக்கு
வரத்து ஆைணயமும் எஸ்எம்
ஆர்டி நிறுவனமும் ெவள்ளிக்
கிழைம (நவம்பர் 1) ெதரிவித்
தன.
ெபாது விடுமுைற நாள்

களில் ரயில் ேசைவகள் முன்ன
தாகேவ முடிவுற மாட்டா என
அைவ கூறின. புக்கிட் பாஞ்
சாங் ரயில் பாைதயில் கடந்த
இரு மாதங்களில் இருமுைற
ேசைவத் தடங்கல் ஏற்பட்டைதத்
ெதாடர்ந்து, இந்த அறிவிப்பு
ெவளியாகியுள்ளது.

இரவு 10.30 மணிக்குப் பிறகு
பயணம் ேமற்ெகாள்ேவார் புக்
கிட் பாஞ்சாங், சுவா சூ காங்
ேபட்ைடகளுக்குச் ேசைவயாற்
றும் 67, 171, 920, 922, 960, 963,
972, 972M, 973, 974, 976 ஆகிய
ேபருந்துச் ேசைவகைளப் பயன்
படுத்தலாம்.
இந்தச் ேசைவகைள எத்

தைன ேபர் பயன்படுத்துகின்
றனர் என்பைதக் கண்
காணித்து, ேசைவகளின்
வருைக சரிெசய்யப்படும் என்று
ஆைணயம் ெசான்னது.

புக்கிட் பாஞ்சாங் எல்ஆர்டி ேசைவ நவம்பர் 14
முதல் சில நாள்களில்முன்கூட்டிேயமுடிவுறும்


